



ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกชั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป” และในปัจจุบันมีการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งในผู้ประกอบการอาชีพ และผู้ได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีแนวโน้มของผู้เป็นโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และเนื่องจากมาตรการ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการดำเนินงาน อยู่ ณ ปัจจุบัน โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมาย ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ เช่น

(๑) กฎหมายกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน และเมื่อหยุดงานหรือเปลี่ยนงาน แต่ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพหลัง พ้นงาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนหรือเมื่อเกษียณอายุไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถตรวจพบพยาธิสภาพที่อาจเป็น ผลจากการทำงานได้อย่างทันท่วงที

(๒) ไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการควบคุมการจัดบริการด้านอาชีพเวชกรรมและเวชกรรม สิ่งแวดล้อม เช่น การกำหนดให้การตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่ต้องตรวจในห้องเก็บเสียงตามมาตรฐานระหว่าง ประเทศ หรือการตรวจเอกซเรย์ปอด ซึ่งต้องอ่านผลตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งผลให้ผลการตรวจสุขภาพไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

(๓) ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

ซึ่งเหตุผลความจำเป็นที่กล่าวมาข้างต้นนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคซึ่งมี บทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค จึงมีความจำเป็นที่ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. เพื่อกำหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับการ เฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ มีเอกภาพ และทันต่อสถานการณ์ของโรค อันจะเป็นประโยชน์แก่การคุ้มครองสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากการประกอบอาชีพและจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ระยะเวลา...

ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วิธีการรับฟังความคิดเห็น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใน ๓ วิธีการ ดังนี้

วิธีการที่ ๑ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th/index.php

วิธีการที่ ๒ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยกรมควบคุมโรค

วิธีการที่ ๓ ผ่านทางหนังสือ โดยกรมควบคุมโรคจะส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความคิดเห็น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุเทพ เพชรமாக)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค